

สรุปข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจากการประชุมการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
1.	<p>ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 ได้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งต่าง ๆ ในจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งได้รับทราบการแต่งตั้ง และดำเนินการตามอำนาจ - ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทำการชี้แจงบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่เกิดโรค/มีเหตุการณ์สงสัยการเกิดโรคโควิด 19 ที่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานทำการแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมงนั้น ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องด้วย - ปรับกระบวนการการออกคำสั่งปิด(ชั่วคราว) สั่งให้หยุดสั่งห้าม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด กรณีเร่งด่วนมีเหตุจำเป็น ให้เร็วขึ้น - รวบรวมเบอร์โทรศัพท์ผู้จัดการสถานประกอบการทุกแห่งเพื่อทำการติดต่อประสานงานกรณีเกิดเหตุการณ์สงสัยการเกิดโรคโควิด 19 โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจใช้อำนาจตามมาตรา 34 (4) ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560 ข้อ 11 เพื่อสั่งให้ดำเนินการทันที - ให้นิติกรของที่ทำการปกครองจังหวัดระยองและสำนักงานจังหวัดระยอง ดำเนินการศึกษารายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกับอำเภอดำเนินการชี้แจงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับการแต่งตั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง - สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง - สำนักงานจังหวัดระยอง - ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

2.	การจัดกิจกรรมที่มีประชาชนมาร่วมตัวจำนวนมาก ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	- กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมที่มีประชาชนมาร่วมตัวจำนวนมากให้ครอบคลุมทุกรูปแบบกิจกรรม	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
3	<p>3.1 ร่างคำสั่งจัดตั้งทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุ่มไว้สังเกตในระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>3.2 การลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และประเทศที่กรมควบคุมโรคประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาดต่อเนื่อง โดยละเอียด ถัดวันทุกหมู่บ้าน ชุมชน (scan)</p>	<p>- แจ้งจำนวนคนและชื่อประเทศ ชื่อเมือง ของผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จากทุกสถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563</p> <p>- ตรวจสอบผู้ที่ประวัติการ transit ที่ประเทศกลุ่มเสี่ยงและแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองด้วย</p> <p>- กรณีที่มีผู้ต้องสงสัยว่าเกิดโรค ไม่ได้ถูกกักกันที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากมีการสอบสวนแล้วมีเหตุต้องสงสัย เจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อมีสิทธิ์กักกันตัวโดยทำหนังสือแจ้งผู้นั้นถึงการดำเนินการดังกล่าว</p> <p>- จัดทำ work flow กระบวนการดำเนินการเฝ้าระวังโรค มาตรการเขตปลอด Covid – 19 และรายงานจำนวนให้ทราบทุกวัน</p> <p>- จัดทำ work flow ขั้นตอนการคัดกรองและมาตรการต่างๆ</p> <p>- นายอำเภอทุกอำเภอ และเทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลเมืองมาบตาพุด scan คนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง อย่างละเอียด โดยการลงสำรวจพื้นที่จริง และรายงานให้ทราบ</p>	<p>- สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง</p> <p>- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง</p> <p>- ด้านควบคุมโรคระหว่างประเทศ อุตะเภา</p> <p>- ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- เทศบาลนครระยอง</p> <p>- เทศบาลเมืองบ้านฉาง</p> <p>- เทศบาลเมืองมาบตาพุด</p>

4	โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งโครงการภายในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2563 และอนุมัติโครงการตามกระบวนการภายในวันศุกร์ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ (งบฯ สปสช.) - เร่งรัดการผลิตหน้ากากผ้าให้เพียงพอ 	- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
5	<p>มาตรการรองรับ สำหรับกลุ่มเสี่ยงสาขาต่างๆ</p> <p>- แรงงานในโรงงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำ แบบสอบถามฯ ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการ ให้ข้อมูลมาตรการป้องกันและสถานการณ์แพร่ระบาดในกิจการ การตรวจแรงงานประมงทะเล คัดกรองโดยการสัมภาษณ์ ให้ทำ 100 เปอร์เซ็นต์ และรายงานภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 	- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
6	<p>มาตรการรองรับ สำหรับกลุ่มเสี่ยงสาขาต่างๆ</p> <p>- นักเรียนในโรงเรียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนการเปิดภาคเรียน 	- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
7	การกำหนดมาตรการสำหรับหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการในการป้องกัน โดยกำหนดขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติทั้งในหน่วยงานและในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 	-ทุกหน่วยงาน